

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH CAO BẰNG GÓP SỨC TRẺ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Anh Triệu Văn Thực - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam; hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, công hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, góp phần quan trọng vào củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Hội viên thanh niên hăng hái tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Cao Bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực, với các hoạt động được triển khai sâu rộng, sáng tạo và hiệu quả như: Phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*” được các cấp bộ Hội toàn tỉnh phát động và tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp thanh niên; cán bộ Hội gương mẫu đi đầu thực hiện các nội dung của phong trào với nhiều hình thức đa dạng, nhiều cách làm sáng tạo đã có tác động tích cực đến thanh niên. Việc vận động *thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua công hiến* và vận động *thanh niên sống có trách nhiệm* được các cấp bộ Hội triển khai với nhiều hình thức thông qua các hoạt động tuyên dương

thanh niên sống đẹp, hoạt động văn hóa, thể thao, diễn đàn, hội thảo đã góp phần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần xung kích tình nguyện, xây dựng lối sống đẹp, có văn hóa, có trách nhiệm của thanh niên tinh nhà. Cuộc vận động “*Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng*” đã được các cấp bộ Hội triển khai sâu rộng với các hoạt động hỗ trợ hội viên thanh niên về kỹ thuật, công nghệ phát triển sản xuất, về vốn vay để thanh niên đầu tư khởi nghiệp, lập nghiệp... Trong 5 năm qua, các cấp bộ Hội toàn tỉnh tổ chức 1.226 hoạt động tuyên truyền đưa phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*” đến với thanh niên; 4.316 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tuyên truyền nếp sống văn hóa thu hút trên 432.000 lượt hội viên thanh niên tham gia; tổ chức 69 lớp tập huấn cho 3.265 hội viên thanh niên, thành lập 27 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm cho 35.200 lượt hội viên thanh niên. Nhiều hội viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, thể hiện sự xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “*Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường*” được thanh niên hưởng ứng với những hoạt động như: Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, thấp sáng đường quê, tuyên truyền về an toàn giao thông; hơn 15.720 thanh niên tham gia hiến máu cứu người; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 20.000 lượt người; vận động huy động nguồn lực hơn 5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng được 67 “*Nhà nhân ái*”, 05 “*Nhà bán trú cho em*”, “*Trường đẹp cho em*” và 68 sân chơi cộng đồng. Cuộc vận động “*Nghĩa tình biên cương Tổ quốc*”, phong trào “*Vì người bạn tòng quân*”, “*Vì các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo*” được triển khai tập trung vào các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó góp phần tăng cường giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho thanh niên.

Cùng với sự phát triển của phong trào thanh niên, tổ chức Hội toàn tỉnh cũng được củng cố và tiếp tục phát triển. Nhiều mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên mới được *(xem tiếp trang 3)*

PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CHÍNH TRỊ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG TỔ CHỨC HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH CAO BẰNG

Đ/c Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy sức trẻ trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua các thời kỳ hoạt động Hội LHTN Việt Nam luôn khơi dậy, khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khát khao cống hiến trong thanh niên, xây dựng nên truyền thống vẻ vang. Với phương châm: “Đoàn phải mạnh, Hội phải rộng”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong các tổ chức thanh niên và phong trào thanh niên, cùng Hội LHTN Việt Nam phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, có đủ tri thức và bản lĩnh để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của thế hệ mình.

Tổ chức Đoàn các cấp luôn chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và huy động đoàn viên tham gia tích cực vào phong trào chung do Hội phát động, tổ chức. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên được khẳng định trong việc định hướng nội dung hoạt động để Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức tốt các cuộc vận động, các chương trình công tác nhằm tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, dưới sự định hướng, hỗ trợ của Đoàn thanh niên tỉnh, các cấp bộ Hội đã triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh; toàn tỉnh đã tổ chức được 2.100 hoạt động tình nguyện với 800.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức được 1.500 hoạt động xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng 67 nhà nhân ái, 05 nhà bán trú, trường đẹp cho em, 68 sân chơi cộng đồng..., bên cạnh đó, Hội đã không ngừng mở rộng, tăng cường rèn luyện, kết nạp hội viên từ đó tạo môi trường hoạt động, cống hiến cho hội viên, thanh niên trưởng thành và lựa chọn những hội viên tiêu biểu giới thiệu cho tổ chức Đoàn xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Đoàn thanh niên tỉnh đã định hướng, hỗ trợ Hội LHTN tổ chức thành công, hiệu quả các chương trình “Tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện” tạo sức lan tỏa rộng khắp trên các địa phương và tạo được nhiều dấu ấn



Đại diện lãnh đạo tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên - Hội LHTN Việt Nam tham gia khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”

đặc sắc. Dưới sự định hướng và hỗ trợ của tổ chức Đoàn, công tác Hội đã ngày càng đổi mới bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo; qua đó, góp phần khơi dậy, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của các tầng lớp thanh niên.

Không chỉ vậy, các cấp bộ Đoàn còn chủ động lựa chọn, phân công những cán bộ Đoàn ưu tú, đủ năng lực và phẩm chất để hiệp thương, chọn cử giữ các chức vụ chủ chốt trong Ủy ban Hội các cấp. Tích cực trong việc tìm kiếm các nguồn lực phục vụ công tác Hội và phong trào thanh niên cũng như tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Qua đó, nhận thức về công tác Hội trong đội ngũ cán bộ Đoàn có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tổ chức hoạt động và phát triển các tổ chức Hội thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn luôn tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội, quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội hoạt động. Các tổ chức thành viên của Hội có nhiều hoạt động thiết thực, đi sâu vào đời sống thanh niên, tập hợp đông đảo các đối tượng thanh niên đến với Hội, bổ sung nguồn sinh lực dồi dào, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019 còn một số hạn chế như: chất lượng hoạt động của Hội tại cơ sở không đồng đều, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại các vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn tôn giáo còn nhiều khó khăn; việc tạo nguồn cán bộ Hội tại cơ sở của một số đơn vị chưa thực sự được quan tâm, đầu tư... để nhiệm kỳ 2019 – 2024 khắc phục được những hạn chế trên và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên

trong tổ chức Hội LHTN, Đoàn thanh niên cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như:

- Tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu, chọn cử và tạo môi trường thuận lợi để cán bộ Đoàn có năng lực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Hội: Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn về kỹ năng, nghiệp vụ của Hội và cử tham gia các hoạt động, công tác của Hội.

- Tăng cường định hướng, phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức Hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào hành động của Hội, qua đó tạo sức lan tỏa đến đông đảo hội viên, thanh niên. Đổi mới các phương thức định hướng, chỉ đạo của Đoàn đối với Hội LHTN đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; tạo điều

kiện thuận lợi để tổ chức Hội chủ động thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường tham mưu các cơ chế, nguồn lực cho hoạt động Hội: Chủ động phối hợp với các đơn vị tạo điều kiện cho tổ chức Hội; các cấp bộ Đoàn tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, định hướng các nội dung cho Hội trong vận động nguồn lực tổ chức hoạt động Hội.

Với những bước đổi mới trong nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và sự định hướng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ mới công tác Hội LHTN sẽ có nhiều đổi mới, nhiều hiệu quả thiết thực, ngày càng đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên thanh niên cũng như không ngừng mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên.

(tiếp theo trang 1) thành lập đã phát huy hiệu quả rõ nét, hấp dẫn được hội viên, thanh niên tham gia, đặc biệt chú trọng lực lượng thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội tổ chức kết nạp mới 27.515 hội viên; cấp tỉnh kết nạp mới 03 thành viên (CLB Đầu tư và khởi nghiệp, CLB Cao Bằng Exciter, CLB Sinh viên tình nguyện) vào tổ chức Hội, cấp huyện thành lập mới và duy trì 257 câu lạc bộ các loại với trên 2.000 hội viên thanh niên tham gia.

Bằng những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội toàn tỉnh một lần nữa khẳng định được vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Hội trong thanh niên và trong đời sống xã hội. Qua đó, cổ vũ động viên thanh niên sông có trách nhiệm, rèn luyện, cống hiến, xung phong bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn vì sự phát triển của cộng đồng; tích cực trong học tập, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, thích ứng nhanh với điều kiện phát triển mới, góp sức trẻ xây dựng quê hương.

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2019 NHỮNG THANH ÂM ĐỘNG LẠI

Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng làm theo lời dạy của Bác “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”. Qua các hoạt động, phong trào được tập hợp, tổ chức bởi tổ chức Đoàn, Hội, phong trào thanh niên tình nguyện được các thế hệ thanh niên tình Cao Bằng nuôi dưỡng và bồi đắp từng ngày. Với chủ đề “Tuổi trẻ Cao Bằng tình nguyện vì cộng đồng” và phương châm hành động “Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn” Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 được triển khai từ giữa tháng 5 đến hết tháng 8/2019 đã để lại những thanh âm tốt đẹp.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức thực hiện trên các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phương châm, chủ đề và các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục, các hoạt động nhánh cụ thể hóa cho đoàn viên,



Đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ (xem tiếp trang 12)

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG CỦA CÁC CẤP BỘ HỘI NHIỆM KỲ 2014 - 2019



HỘI LHTN HUYỆN THÔNG NÔNG - LAN TỎA TỪ PHONG TRÀO "TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI"

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là phong trào xuyên suốt mọi hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019. Thông qua phong trào, thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng việc tự rèn luyện bản lĩnh, tu dưỡng đạo đức, tác phong, tự học tập, nghiên cứu, sáng tạo để trau dồi tri thức, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xây dựng tổ chức của thanh niên.

Trong những năm qua Hội LHTN Việt Nam huyện Thông Nông đã phát động nhiều đợt thi đua sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, qua đó lan tỏa phong trào "Tôi yêu tổ quốc tôi" sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, tạo động lực để tuổi trẻ toàn huyện phấn đấu, cống hiến sức trẻ cho quê hương.



Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và thanh niên làm kinh tế giỏi năm 2018 tại Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi

Các nội dung của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được các cấp bộ Hội cụ thể hóa, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bám sát vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị tạo nên những chương trình, hoạt động phong phú, ý nghĩa. Cụ thể như các hoạt động: Thanh niên sống đẹp - sống có ích; thanh niên tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phối hợp với Đoàn cùng cấp tổ chức các hoạt động chuyên đề "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới", ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi", ngày hội "Tuổi trẻ sáng tạo"... thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên. Qua các hoạt động xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực: Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, toàn huyện tuyên dương 12 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện; tuyên dương 08 thanh niên sống đẹp, sống có ích; 11 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Bên cạnh đó, các hoạt động chung tay xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị được triển khai hiệu quả với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Từ năm 2014 đến nay, các cấp bộ Hội huyện Thông Nông đã vận động hội viên thanh niên góp hàng nghìn ngày công lao động xã hội chủ nghĩa xây 04 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng: 02 nhà nhân ái tại xã Bình Lăng, xã Đa Thông; 02 nhà văn hóa tại xã Lương Can với tổng số tiền hỗ trợ trị giá trên 90 triệu đồng. Hội viên thanh niên tham gia đắp hơn 30km đường bê tông; xây 56 nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển, dựng mới 165 chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nhà ở, nạo vét trên 50km kênh mương nội đồng, trao tặng trên 14.125 bộ quần áo và hơn 815 chăn ấm cho các gia đình hội viên thanh niên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; vận động kinh phí xây dựng các điểm trường, các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.107 lượt người, trị giá 84,7 triệu đồng; vận động được 1.208 hội viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" được các cấp bộ Hội xem là nhiệm vụ thường xuyên và triển khai hiệu quả với các hoạt động tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, tổ chức ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang, dâng hương và thắp nến tri ân tại các nhà bia, nghĩa trang liệt sỹ huyện. Ngoài ra, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm luôn được cấp bộ Hội quan tâm đẩy mạnh, từ năm 2014 đến nay, huyện đã tổ chức được 9 hoạt động cho hội viên thanh niên tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài huyện; tổ chức thành công hoạt động đề xuất ý tưởng và kết nối ý tưởng khởi nghiệp, giao lưu với thanh niên làm kinh tế giỏi. Trong hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, các cơ sở Hội trong toàn huyện đã huy động hội viên thanh niên ra quân, xây dựng và gắn biển 33 tuyến đường thanh niên tự quản "xanh - sạch - đẹp - an toàn"; 10 tuyến mương tự quản thân thiện môi trường và 01 tuyến đường văn minh đô thị; củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của 11 câu lạc bộ thanh niên phản ứng nhanh, 16 đội cứu hộ, cứu nạn tại các xã, thị trấn trong tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả bão lũ ...

Cuộc vận động "Nghĩa tình biên cương Tổ quốc", phong trào "Vi người bạn từng quân", "Vi các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo" được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với các Đồn Biên phòng nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước thông qua các chương trình ra quân Xuân tình (xem tiếp trang 13)

HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN QUẢNG UYÊN QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH

Trong những năm qua Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Quảng Uyên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đề ra nhiều chương trình, nội dung, giải pháp nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, với phương châm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội”, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Uyên đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức sáng tạo, đổi mới, hấp dẫn và thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ. Công tác phát triển hội viên được quan tâm chú trọng, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn, trường học trong toàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh niên hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội, quyền và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức Hội. Đồng thời, đổi mới nội dung hoạt động, tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức, đặc biệt chú trọng đến thanh niên dân tộc thiểu số ít người, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, toàn huyện đã kết nạp được 2.961 hội viên mới, giới thiệu 2.341 hội viên ưu tú cho Đoàn bồi dưỡng kết nạp, 2.111 hội viên được kết nạp vào Đoàn.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội là yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong tình hình mới. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện thường xuyên nắm bắt tình hình biến động cán bộ Hội cơ sở để chỉ đạo cùng cố, kiện toàn kịp thời; rà soát nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ Hội để xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội. Từ năm 2014 đến nay đã có 467 cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Ủy ban Hội các cấp tiếp tục xây dựng và duy trì đội ngũ cán bộ cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo để nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng cho hội viên, thanh niên.

Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm, định kỳ hàng năm Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện thành lập các Đoàn kiểm tra giám sát hoạt động tổ chức Hội cơ sở, rà soát đánh giá chất lượng tổ chức Hội cơ sở, kịp thời định hướng, hướng dẫn Hội cơ sở giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện phong trào. Công tác sinh hoạt Hội được tổ chức gắn với các buổi sinh



Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Uyên khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

hoạt của Đoàn, chất lượng sinh hoạt của Hội từng bước được đổi mới và nâng cao, nội dung sinh hoạt tập trung vào việc trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc của hội viên, thanh niên. Nhiều mô hình Câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, ngành nghề được thành lập, duy trì và củng cố đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên, một số Câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động hiệu quả góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên như: Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Quảng Uyên, Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế tại thị trấn Quảng Uyên, Câu lạc bộ sở thích học Tiếng Anh của Ủy ban Hội trường THPT Quảng Uyên, hợp tác xã nuôi cá lồng tại xã Độc Lập,...

Các phong trào thi đua được đẩy mạnh gắn với tình hình hoạt động thực tiễn của các Hội cơ sở. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, thanh niên được cụ thể hóa thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho hội viên, thanh niên, trang bị cho hội viên, thanh niên những pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Từ năm 2014 đến nay tặng được 1.280 suất quà trị giá 360 triệu đồng cho hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 09 nhà nhân ái trị giá 180 triệu đồng cho 09 hộ gia đình hội viên, thanh niên khó khăn; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 7.429 lượt hội viên, thanh niên; phối hợp tổ chức được 34 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo phương pháp mới, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, nghề xây dựng cho 886 thanh niên; hỗ trợ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm để phát triển kinh tế được trên 12 tỷ đồng; tổ chức được 235 hoạt động văn nghệ và 274 hoạt động giao lưu thể thao thu hút 18.044 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Những kết quả các cấp bộ Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để các cấp bộ Hội Quảng Uyên tiếp tục xây dựng Hội LHTN huyện ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Uyên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP CAO BẰNG

MÔI TRƯỜNG SINH VIÊN TRẺ RÈN LUYỆN, TRẢI NGHIỆM

Phát huy truyền thống của sinh viên Việt Nam và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, những năm qua Hội sinh viên Trường CĐSP Cao Bằng luôn chú trọng tổ chức các hoạt động tạo được môi trường để sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong; học tập, sáng tạo; rèn luyện thể chất; tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế...



Hội viên sinh viên trường CĐSP tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh sinh viên

Trong những năm học vừa qua, Hội sinh viên nhà trường đã tổ chức những hoạt động hỗ trợ thiết thực để sinh viên phấn đấu rèn luyện trong học tập như: phối hợp với nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học; tổ chức các hoạt động học tập triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Hội Sinh viên Trường CĐSP Cao Bằng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các nhiệm kỳ góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho hội viên, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong toàn trường. Hội sinh viên trường tích cực đẩy mạnh phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”; phát động các đợt thi đua “Tuần học tốt”, “Tháng học tốt”, thi đua giành kết quả cao trong học tập và rèn luyện; tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, sinh viên ý thức chấp hành nội quy, quy chế thi kiểm tra. Thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Sinh viên khởi nghiệp” nhằm phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên trong học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học, các hoạt động

phát triển kĩ năng xã hội. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong toàn trường, đồng thời xây dựng các giải pháp hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Cùng với các hoạt động đẩy mạnh trong học tập, phong trào tình nguyện của Hội sinh viên trường CĐSP Cao Bằng được triển khai theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy chuyên môn của sinh viên và gắn với nhu cầu cụ thể, thiết thực của địa phương. Điều này vừa tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, các hoạt động tình nguyện đã tập trung thực hiện các công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng phó với biến đổi khí hậu... diễn ra sôi nổi vào dịp hè, dịp tết như: Chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện; Chương trình Tiếp sức mùa thi và các hoạt động giữ gìn cảnh quan môi trường giảng đường, ký túc xá, khu nhà trọ, xung quanh trường vào Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh... Kết quả, từ năm 2014 đến nay đã có trên 996 lượt hội viên sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, 1.731 sinh viên tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn”, trên 2.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện xây dựng Nông thôn mới; trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có 02 sinh viên được tuyên dương cấp trung ương, 23 sinh viên được tuyên dương cấp tỉnh, 377 sinh viên được tuyên dương cấp trường; 04 sinh viên vinh dự được nhận giải thưởng Sao tháng giêng do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng...

Bằng những kết quả đã đạt được, Hội sinh viên trường CĐSP Cao Bằng thực sự là môi trường thuận lợi để các thế hệ sinh viên học tập, rèn luyện, trải nghiệm và cống hiến góp phần hình thành nên một lớp thanh niên có tri thức tốt, kỹ năng tốt, thể chất tốt, có tinh thần cống hiến, có ước mơ hoài bão, sáng tạo và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hội Sinh viên Trường CĐSP

XỨNG ĐÁNG GIẢI THƯỞNG 15 THÁNG 10

“**N**hiệt huyết - Tận tâm - Hòa đồng - Trách nhiệm” đó là những điều mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận khi tiếp xúc với anh Trần Văn Thành - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Trùng Khánh, người thủ lĩnh thanh niên vinh dự nhận Giải thưởng 15 tháng 10 vào năm 2017 - phần thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam trao tặng cán bộ Hội và hội viên, thanh niên tiêu biểu.

Năm 2011 anh bắt đầu tham gia công tác Đoàn - Hội với vai trò là cán bộ Huyện Đoàn huyện Trùng Khánh.

Năm 2012 anh được Ban Chấp hành huyện Đoàn bầu là Phó Bí thư Huyện Đoàn. Tháng 8/2013 anh được bầu là Bí thư Huyện Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Trùng Khánh. Từ đó tới nay phát huy sức trẻ của mình trong các hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương, với tinh thần trách nhiệm, trên vai trò Bí thư Huyện Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện, anh luôn tham mưu tốt với cấp ủy Đảng, chủ động, đề xuất những cách làm hay, hiệu quả trong các phong trào hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương, góp phần đưa phong trào Đoàn - Hội của huyện hướng đến những mục tiêu thiết thực, hiệu quả, được mọi người tin nhiệm. Qua các phong trào đã hướng tuổi trẻ vào xây dựng những nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, bài trừ tệ nạn xã hội, giúp đoàn viên, hội viên thanh niên hình thành những tư tưởng đúng, tình cảm đẹp...

Sâu sát với thanh niên, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 anh đã cùng với tập thể Ủy ban Hội LHTN huyện Trùng Khánh lãnh đạo công tác Hội và phong trào thanh niên huyện nhà hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt được ở mức độ cao. Đặc biệt anh đã mạnh dạn xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương định hướng các cơ sở Đoàn - Hội đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên gắn với việc phát triển kinh



Anh Trần Văn Thành (đứng giữa)

tế xã hội tại địa phương, cụ thể như: Trong nhiệm kỳ đoàn viên, thanh niên toàn huyện đã phối hợp làm được hơn 22 km đường giao thông nông thôn, trồng và chăm sóc hơn 40.000 cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường; vận động được hơn 600 người dân di dời ra súc ra khỏi gầm sàn nhà ... Công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực từ các tổ chức và cá nhân để giúp đỡ học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn luôn được anh và tập thể Ủy ban hội quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nối với 27 đơn vị lên làm công tác từ thiện tại huyện, tặng hơn 3.000 suất quà, 167 suất học bổng, 6 nhà nhân ái... với trị giá gần 2 tỷ đồng.

Với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc, anh đã nhiều lần được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng. Năm 2017 anh vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng giải thưởng 15 tháng 10; Năm 2018 vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2018 và được Tỉnh Đoàn Cao Bằng tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018, được Đảng bộ huyện đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Tổ chức - Kiểm tra

NHỮNG GƯƠNG THANH NIÊN SỐNG ĐẸP NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, các cấp bộ Hội toàn tỉnh đã tổ chức tuyên dương 1.524 “Thanh niên sống đẹp”. Mỗi tấm gương thanh niên sống đẹp có một hoàn cảnh riêng nhưng họ đều có chung một nỗ lực phấn đấu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng nhau khắc họa hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển. Cùng điểm qua một số tấm gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1. Anh Hoàng Quốc Việt, Bí thư Đoàn xã - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc



Luôn chủ động, đổi mới các phong trào hoạt động của Hội LHTN thanh niên phù hợp với điều kiện địa phương; thực hiện và triển khai tốt các phong trào của Hội và các công việc được giao phụ trách; đi đầu trong triển khai thực hiện các mô hình thanh niên làm kinh tế mang lại thu nhập ổn định cho gia đình (mỗi năm thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng) và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên, thanh niên trong xã, là tấm gương điển hình để hội viên thanh niên noi theo.

2. Anh Triệu Tà Sinh, Bí thư Chi đoàn - Chi hội trưởng Hội LHTN xóm Nà Tênh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông

Là hội viên, thanh niên có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh niên địa phương. Anh thường xuyên tham gia và vận động hội viên thanh niên tham gia các hoạt động phát quang và bảo vệ đường biên mốc giới; duy trì tổ chức sinh hoạt hè cho các em học sinh tại nhà văn hóa xóm; đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả đạt năng suất cao,...



Anh Triệu Tà Sinh (người đầu tiên từ phải sang)

3. Chị Nông Thị Lý, Giáo viên - Ủy viên BTV Đoàn trường - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường THPT Trùng Khánh



Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; có 04 sáng kiến, giải pháp hữu ích được công nhận và áp dụng tại đơn vị; với cương vị Ủy viên BTV Đoàn trường – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường THPT Trùng Khánh, chị Lý chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa An toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản, tuyên truyền ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam, Trung Quốc, giúp đỡ trên 200 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

4. Anh Nông Tự Hùng - Đoàn viên Chi đoàn Viễn Thông, nhân viên kinh doanh Trung tâm kinh doanh VNPT Cao Bằng

Với vai trò là hội viên, thanh niên tiêu biểu khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, anh luôn chủ động, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực đối với công tác Hội và phong trào thanh niên: tham mưu tổ chức chương trình Vườn cổ tích nhân dịp Tết thiếu nhi hàng năm; thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động thiện nguyện cho các em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Cao Bằng và được đông đảo nhân dân và thanh niên ủng hộ nhiệt tình...



5. Anh Đoàn Đình Việt - Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, BĐBP Cao Bằng

4 năm liền được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở và được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được Bộ Tư lệnh BĐBP vinh danh „Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng“ năm 2018. Trên cương vị là Bí thư chi đoàn anh Việt đã chỉ đạo chi đoàn, phối hợp với các tổ chức Đoàn cấp trên và địa phương phát động, ủng hộ, tặng 32 xuất học bổng trị giá 18 triệu đồng cho các cháu học sinh; 74 xuất quà; 57 chăn ấm, giúp hành trăm công lao động cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trong địa bàn...



6. Chị Nguyễn Thị Cẩm Bích - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phục Hòa - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phục Hòa nhiệm kỳ 2014 – 2019



Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đánh giá xếp loại tốt. Thường xuyên tham gia các cuộc thi do Đoàn - Hội phát động và đạt nhiều giải cao: Giải nhì cấp tỉnh Cuộc thi Tìm hiểu 6 bài học lý luận và hiến kế tặng Đoàn nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn, tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đạt giải nhì cấp tỉnh và đạt giải nhất cấp toàn quốc, đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2011 – 2016, đạt giải ba cấp toàn quốc Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” ...

7. Anh Triệu Văn Bình – Hội viên Hội LHTN Việt Nam xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc



Nhiệt tình sôi nổi tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của Chi Đoàn, Chi Hội và cấp trên phát động; gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn chủ động, sáng tạo và có nhiều sáng kiến trong công tác Hội và phong trào thanh niên; thường xuyên tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế, triển khai tại gia đình mô hình trồng dâu nuôi tằm, mô hình nuôi cá trắm cỏ, cá rô phi đơn tính, cá chép, vịt... thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

8. Anh Lê Hoài Nam - Bí thư Chi Đoàn Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Cao Bằng (nay là Bí thư Đoàn thanh niên công an tỉnh Cao Bằng)



Luôn chủ động triển khai tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, thường xuyên tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội cấp trên triển khai. Nhiều năm liền được công nhận là chiến sỹ tiên tiến, được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về đạt thành tích xuất sắc trong Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2014 và Xuân tình nguyện năm 2015, được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 - 2015...

9. Anh Nông Thanh Chuyên - Bí thư Chi đoàn - Chi hội trưởng Chi hội LHTN xóm Khị Rót, xã Quang Long, huyện Hạ Lang

Năng động trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi, là đầu tàu gương mẫu trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình như chăn nuôi dê, nuôi cá, trồng cam, quýt; tham gia các phong trào hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội cấp trên phát động, tham gia hiến máu tình nguyện 05 lần, được ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tặng giấy khen...



Anh Nông Thanh Chuyên (ngoài cùng bên trái)

10. Anh Lương Văn Tăng - Bí thư Đoàn xã - Chủ tịch Hội LHTN xã Hạ Thôn, huyện Hà Quảng

Luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chú trọng triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", tuyên truyền cho hội viên, thanh niên học tập các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế như mô hình nuôi bò, nuôi lợn đen của thanh niên trong xã, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mỗi năm khoảng 40 triệu đồng, qua đó khích lệ hội viên, thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng tại quê hương...



Và còn rất nhiều những tấm gương thanh niên sống đẹp đầy nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần lan tỏa và thổi bùng sức trẻ đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ban Phong trào

(tiếp theo trang 3) môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hoạt động chăm lo thiếu nhi, hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo; củng cố, phát triển lực lượng đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tham gia xây dựng nông thôn mới,... Đặc biệt, điểm nhấn trong các hoạt động là Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”.

Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã tham gia đóng góp 51.179 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa, sửa chữa 13,2 km đường giao thông, bê tông mới 7,74 km đường giao thông nông thôn; tổ chức trên 60 hoạt động bảo vệ môi trường với sự tham gia của 1.187 đoàn viên, thanh niên; tiếp tục duy trì 61 tuyến đường Đoàn thanh niên - Hội LHPN tự quản Xanh - Sạch - Đẹp, thường xuyên tổ chức các hoạt động phát quang vệ sinh đường giao thông và đảm nhận mới được 13 tuyến đường tự quản “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” do Đoàn thanh niên phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đảm nhận.

Song song với đó, hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được tổ chức sôi nổi với nhiều phần việc thanh niên có ý nghĩa với cộng đồng. Toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 1.260 suất quà cho các gia đình thương binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, con em gia đình thương binh, liệt sỹ với tổng trị giá trên 470 triệu đồng; đóng góp 2.197 công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, làm đường giao thông nông thôn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thương binh, đối tượng chính sách; phối hợp tổ chức được 66 buổi tư vấn, khám chữa bệnh cho hơn 3.000 lượt bà con nhân dân, huy động trên 1.299 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thu được trên 770 đơn vị máu.

Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi được các cơ sở Đoàn, Đội quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi, xây mới, nâng cấp, sửa chữa điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và dạy bơi cho trẻ em; tổ chức các hội thi văn nghệ, thi đấu thể thao được các đơn vị quan tâm thực hiện tạo môi trường vui chơi, rèn luyện lành mạnh cho các em tham gia dịp nghỉ hè... Cấp bộ Đoàn cơ sở đã trao tặng quà, học bổng cho 649 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 131,8 triệu đồng, xây dựng mới 10 sân chơi cho thiếu nhi từ các trang thiết bị tái chế, sáng tạo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu an toàn, vui tươi, bổ ích cho trẻ em...

Công tác xây dựng Đảng, Đoàn, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, hội viên, thanh niên được cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện. Trong Chiến dịch đã giới thiệu được 308 đoàn viên ưu tú học các lớp cảm tình Đảng, giới thiệu 228 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đã có 194 đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong cụ thể các Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” đã có 1.602 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, có 1.719 suất cơm miễn phí, tặng trên 1.000 bút bi, bút chì các loại; 250kg dưa hấu, trên 1.000 cốc nước hoa quả; bưu thiệp góp phần hỗ trợ, động viên tinh thần cho các thí sinh. Các đơn vị như Hòa An, Đoàn trường và Hội sinh viên Trường CĐSP tỉnh,... đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tiếp tục thu hút sự tham gia của khối lực lượng công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” được triển khai có hiệu quả. Chiến dịch “Hành quân xanh” đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng và dấu ấn trong xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang thân thiện, gần gũi, người đoàn viên xung kích và trách nhiệm. Các hoạt động được cụ thể hóa như tổ chức các đội hình thanh niên trong lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Em nuôi của Đoàn, Hội”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tiết kiệm phụ cấp hưởng tới tương lai”,... được triển khai với ý nghĩa nhân văn cao đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức được 15 hoạt động quy mô cấp tỉnh trong thời gian diễn ra Chiến dịch. Nhiều hoạt động để lại dấu ấn tốt đẹp như Chuyên xe khởi nghiệp lần thứ 2 tìm hiểu về mô hình nông nghiệp theo công nghệ mới tại tỉnh Bắc Giang và Hà Nam; Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ và chương trình văn nghệ “Linh thiêng Việt Nam” tại huyện Thông Nông; chương trình khám sức khỏe cho người nghèo với trên 4.000 người dân được khám sức khỏe; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giọng tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn cơ sở, phụ trách hè trên địa bàn dân cư, tổ chức Trại huấn luyện kỹ năng cấp tỉnh lần thứ 3; phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó,...

Có thể nói, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là hình ảnh đẹp, trong sáng trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và Cao Bằng nói riêng. Với dấu mốc 20 năm triển khai (2000 – 2019) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tiếp tục là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đậm tính nhân văn, là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, sáng tạo, cống hiến và thêm trưởng thành.

Ban TTN trường học

UBND TỈNH CHỈ ĐẠO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

Thực hiện Công văn số 2619/BHXH-BT ngày 19/7/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 và ý kiến Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tại buổi làm việc với BHXH tỉnh. Vừa qua, BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn số 2738/UBND-VX ngày 06/8/2019 về việc thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2019 – 2020, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, BHXH tỉnh hướng dẫn việc thực hiện chăm sóc

sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ; BHXH tỉnh phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp về BHYT cho học sinh, sinh viên; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn

Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách BHYT học sinh, sinh viên, đồng thời chỉ đạo BHXH huyện, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng huyện, thành phố để chỉ đạo thực hiện công tác BHYT học sinh.

Phòng Quản lý Thu – BHXH tỉnh

(tiếp theo trang 5) nguyện, giao lưu văn nghệ “Âm tình biên giới”, Ngày hội Xuân biên cương. Tích cực vận động hội viên, thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Kết quả, từ năm 2014 đến tháng 3/2019 tổ chức được 65 đợt tuyên truyền về Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, với trên 2.550 hội viên thanh niên tham gia. Kết quả trong 5 năm có 283 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Bằng những hành động thực tế, thanh niên huyện Thông Nông đã góp phần đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi vào chiều sâu, tạo động lực thi đua xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ghi nhận những công hiến, nỗ lực của thanh niên, các cấp, ngành, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ sở Hội LHTN, thanh niên có những thành tích tiêu biểu trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2018, chị Hoàng Trang Định - Hội viên Hội LHTN Thị trấn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; anh Đinh Văn Đông - gương thanh niên phát triển kinh tế vinh dự được tham gia Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội LHTN Việt Nam huyện Thông Nông hàng năm đều được đánh giá là đơn vị xuất sắc, 2 năm liên đạt đơn vị dẫn đầu khối thi đua trong công tác Hội và phong trào Thanh niên.

Thời gian tới, để phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” đạt hiệu quả cao hơn, Hội LHTN Việt Nam huyện Thông Nông

sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với các tầng lớp thanh niên theo hướng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; giáo dục thanh niên ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, tri thức, sức khỏe, bản lĩnh, lý tưởng sống; giáo dục văn hóa, cách ứng xử, quan hệ xã hội của thanh niên; chú ý tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức công dân cho thanh, thiếu nhi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động, triển khai các mô hình khuyến khích tuổi trẻ sáng tạo, công hiến, các hoạt động hướng về biên giới; quan tâm xây dựng môi trường học tập, vui chơi, giải trí tốt hơn cho thanh niên, giúp họ có được việc làm, thu nhập để ổn định cuộc sống.

Chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên, nhưng trước hết mỗi cán bộ đoàn, hội phải tự mình nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu, làm gương cho hội viên, thanh niên; đồng thời, các hoạt động của Hội phải có tính dẫn dắt, định hướng giới trẻ tới các giá trị yêu nước, nhân văn. Hội cũng cần giáo dục thanh niên không chỉ biết vượt qua khó khăn, gian khổ, trở ngại trong cuộc sống, mà còn biết vượt qua những cám dỗ, để vươn lên trong học tập, lao động, góp sức làm giàu cho đất nước.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thông Nông

ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

1. Linh thiêng chương trình Thắp nến tri ân cấp tỉnh năm 2019

Tối 26/7/2019, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ và chương trình văn nghệ “Linh thiêng Việt Nam” tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Thông Nông với sự tham gia của trên 500 đoàn viên, thanh thiếu nhi.



ĐVTN tham gia thắp nến tri ân

Chương trình văn nghệ „Linh Thiêng Việt Nam“ gồm những tiết mục ca ngợi sự công hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng làm nên những tượng đài bất tử về một Việt Nam kiên cường, dũng cảm, thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc cũng như những hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập dân tộc. Qua đó càng góp phần cổ vũ, động viên tuổi trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp. Nhân dịp này, Ban tổ chức, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh Cao Bằng đã trao tặng 100 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thông Nông.

Cùng với hoạt động cấp tỉnh, ở nghĩa trang liệt sỹ của các huyện, thành phố trong toàn tỉnh cũng đồng loạt thắp lên những ngọn nến tri ân và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

2. Tọa đàm khoa học đồng chí Đàm Minh Viễn (Bí danh Đức Thanh) - Người phụ trách Đội đầu tiên, tâm gương sáng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chiều 20/8/2019, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm

khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đàm Minh Viễn (1919 - 2019) với chủ đề “Đồng chí Đàm Minh Viễn (Bí danh Đức Thanh) - Người phụ trách Đội đầu tiên, tấm gương sáng của thế hệ trẻ Việt Nam”.



Tọa đàm khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đàm Minh Viễn (1919 - 2019)

Tại buổi tọa đàm, đã có 10 lượt ý kiến chia sẻ về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp các mạng cũng như những công hiến của đồng chí Đàm Minh Viễn với tổ chức Đoàn - Đội; các ý kiến cũng chỉ ra vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay trong học tập tấm gương của đồng chí Đàm Minh Viễn.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương khẳng định vai trò, công lao to lớn của đồng chí Đàm Minh Viễn với tổ chức Đoàn, Đội và sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đề nghị các cấp bộ Đoàn, Đội trong cả nước tiếp tục tuyên truyền về tiểu sử, cuộc đời hoạt động của đồng chí Đàm Minh Viễn - Người phụ trách Đội đầu tiên - Tấm gương sáng của thế hệ trẻ Việt Nam, viết tiếp truyền thống và vang của tổ chức Đoàn, Đội.

3. Lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019



Tặng bằng khen và cúp cho 15 giáo viên làm tổng phụ trách đạt giải thưởng «Cánh én hồng» năm 2019

Ngày 20/8/2019, tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng (xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Cánh én hồng năm 2019” và Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đàm Minh Viễn (bí danh Đức Thanh) - Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc, người phụ trách đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh (1919 - 2019).

Giải thưởng “Cánh én hồng” là giải thưởng hàng năm được Hội đồng Đội Trung ương trao tặng nhằm tuyên dương, khen thưởng những cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh. Tại buổi lễ, Hội đồng Đội Trung ương đã trao giải thưởng cho 15 cá nhân đạt Giải “Cánh én hồng” năm 2019 và tặng Bằng khen cho 26 anh chị giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc.

4. Tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” Cụm miền núi Đông Bắc Bộ

Chiều 21/8/2019, tại Hội trường tầng 3 Tỉnh ủy Cao Bằng, Cụm miền núi Đông Bắc Bộ (gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang) tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).



Đoàn đại biểu các tỉnh tham dự Hội nghị

Tham gia Hội nghị, đại biểu các đơn vị đã tham gia báo cáo với Bác tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó) về những kết quả mà Cụm miền núi Đông Bắc Bộ đã đạt được trong đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Trong đó, các cấp bộ Đoàn trong cụm đã triển khai đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi các cách làm hay, sáng tạo của đơn vị thông qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả đã được triển khai: Tổ chức các hoạt động phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; triển khai các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, các hoạt động an sinh xã hội; tuyên dương cá nhân, tập thể học tập làm theo lời Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ hộ thanh niên nghèo thoát nghèo; xây dựng nhà nhân ái; tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách...

Địp này, 50 tập thể, cá nhân trong Cụm miền núi Đông Bắc Bộ vinh dự nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” do Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng.

HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

1. Phục Hòa: Ngày hội hiến máu – Hưởng ứng Hành trình đò tình Cao Bằng lần thứ IV năm 2019

Ngày 05/7/2019, tại Hội trường UBND huyện Phục Hòa, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu.



CLB Ngân hàng máu sống huyện Phục Hòa

Thể hiện tinh thần cùng chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân cần máu, tuổi trẻ Phục Hòa đã tích cực, tuyên truyền vận động 200 đồng chí đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia sàng lọc lâm sàng, kết quả thu được 79 đơn vị máu. Tại buổi lễ, cũng đã ra mắt Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Phục Hòa với 42 thành viên do đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó bí thư Huyện đoàn làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

2. Giải bóng chuyên Thanh niên lần thứ nhất năm 2019 huyện Bảo Lạc

Từ ngày 02-03/8/2019, Huyện Đoàn Bảo Lạc đã

phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức thành công Giải bóng chuyền thanh niên huyện Bảo Lạc lần thứ nhất năm 2019.



Trận thi đấu nội dung bóng chuyền nam tại Giải bóng

Tham gia giải bóng có 13 đội bóng tham gia thi đấu nội dung bóng chuyền nam, 4 đội tham gia thi đấu nội dung bóng chuyền nữ, được đánh giá là giải bóng có tính chuyên môn cao, công hiến rất nhiều pha bóng đẹp cho khán giả đồng thời thu hút lượng lớn khán giả tập trung cổ vũ tại sân vận động trung tâm huyện Bảo Lạc. Kết thúc Giải bóng, Ban tổ chức trao các giải nội dung bóng chuyền nam: Giải nhất - Đội Thị trấn Bảo Lạc, giải nhì - Đội xã Huy Giáp, giải ba - Đội xã Bảo Toàn; nội dung bóng chuyền nữ: Giải nhất - Đội Chi Đoàn Khối UBND huyện, giải nhì - Đội Thị trấn Bảo Lạc, giải ba - Đội chi đoàn Trung tâm y tế huyện và 01 Giải phong cách - Đội xã Sơn Lập.

Qua giải bóng, Ban tổ chức mong muốn tạo sự kết nối, lan toả nhằm đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

3. Thông Nông: Sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”

Ngày 25/8/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Huyện đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của 300 đoàn viên, thanh thiếu niên.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó, giúp cho thế hệ trẻ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; có lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, sông có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm để có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



ĐVTN tham gia sinh hoạt chuyên đề

4. Đoàn TN Công an Tỉnh: Hoàn thành Đại hội chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022

Từ 01/5 đến 27/8/2019, 100% các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên (TN) Công an tỉnh đã tổ chức thành công đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Hiện nay, Đoàn TN Công an tỉnh có 23 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 02 Đoàn cơ sở và 21 chi đoàn. Các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình đại hội bám sát với hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn TN Công an tỉnh cũng như tiến hành điều hành tổ chức Đại hội với nhiều điểm mới đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của đoàn viên thanh niên. Các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ được nghiên cứu, xây dựng phù hợp với tình hình và nhiệm vụ công tác Công an trong thời kỳ mới.



Đại hội Chi đoàn Phòng CSGT nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội chi đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn TN Công an tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh. Qua đó tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, góp phần củng cố các tổ chức đoàn tại cấp cơ sở, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn trong các cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo tổng hợp